

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã trong năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về chương trình giám sát năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 12/01/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; Kế hoạch số 41/KH-HĐND ngày 08/02/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội về kế hoạch công tác năm 2021. Năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thực hiện giám sát với 03 nội dung. Cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2015-2020 đối với UBND các xã, phường: Phổ Nhơn, Phổ Ninh;

- Giám sát việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất trường, lớp học dôi dư do thị xã quản lý đối với UBND thị xã;

- Giám sát về tình hình khai thác, sử dụng các Khu dân cư có vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện tái định cư và bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã.

Sau khi thực hiện giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND đã có các báo cáo kết quả giám sát (*Báo cáo số 156/BC-HĐND ngày 03/11/2021, Báo cáo số 185/BC-HĐND ngày 17/11/2021, Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 03/12/2021*) gửi cho Đại biểu HĐND thị xã và các đơn vị được giám sát.

Theo các báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị được giám sát: UBND thị xã Đức Phổ (*Báo cáo số 492/BC-UBND ngày 21/3/2022, Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 16/3/2022*); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (*Báo cáo số 23/BC-BQL ngày 17/3/2022*), UBND các xã, phường: Phổ Ninh (*Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 01/4/2022*), Phổ Nhơn (*Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 16/3/2022*) thì các cơ quan, đơn vị cơ bản đã quan tâm thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế chưa được khắc phục và chưa thực hiện được, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kiến nghị trong Báo cáo số 156/BC-HĐND

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường Phổ Nhơn và Phổ Ninh: Đã tổ chức làm việc với Hợp tác xã để khắc phục những hạn chế, tồn tại. Qua đó nhằm

nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã bằng các loại hình dịch vụ như phân bón, tín dụng, dịch vụ ép dầu phụng. Đồng thời, đang tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng cho vụ Hè Thu năm 2022 sớm để tránh trường hợp xây dựng kế hoạch chậm như trước đây. Các địa phương đã quan tâm, xác định được sản phẩm chủ lực để đăng ký sản phẩm OCOP theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (*Phổ Nhơn chọn dầu phụng để đăng ký sản phẩm OCOP; Phổ Ninh chọn cây kiệu và bò khô để đăng ký sản phẩm OCOP*).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có sản phẩm nào được công nhận sản phẩm OCOP. Các địa phương chưa thực hiện rà soát, quy hoạch lại đất sản xuất nông nghiệp nhằm chủ động diện tích đất sạch để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chưa xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 do cấp trên chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

- Đối với Ủy ban nhân dân thị xã: Đã giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế thị xã xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND thị xã về phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với các xã, phường chủ động rà soát các diện tích không đảm bảo nước tưới sớm xây dựng Phương án chuyển đổi cây trồng để tận dụng, tiết kiệm nguồn nước đồng thời cân đối, bố trí, giải ngân kinh phí đảm bảo kế hoạch thời vụ.

Tuy nhiên, trong công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, hiện nay còn nợ kinh phí quá lớn, chưa trả nợ (*khoảng 13,9 tỷ đồng*). UBND thị xã chưa xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 (*do chưa có văn bản hướng dẫn của cấp trên*).

2. Kết quả thực hiện kiến nghị trong Báo cáo số 185/BC-HĐND

UBND thị xã đã quan tâm tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của các cơ sở trường học dôi dư. Đã đôn đốc, yêu cầu Hiệu trưởng các trường báo cáo cụ thể từng trường hợp các điểm trường bị người dân lấn chiếm đất để có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, chưa được xử lý. Sau kiến nghị, mới có 04 trường/13 điểm trường dôi dư hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chuyển; 04/94 điểm trường dôi dư hoàn thiện hồ sơ đề nghị bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; còn rất nhiều điểm trường dôi dư vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục điều chuyển, bán tài sản trên đất và chuyển quyền sử dụng đất. Chưa xử lý dứt điểm các trường hợp người dân lấn chiếm đất cơ sở dôi dư...

3. Kết quả thực hiện kiến nghị trong Báo cáo số 196/BC-HĐND

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã tăng cường trách nhiệm trong việc lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất còn lại thuộc các khu tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Thuận, phường Phổ Văn, được UBND thị xã phê duyệt. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã phối hợp với UBND các xã, phường thống kê, đề xuất UBND thị xã cho chủ trương thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc các khu dân cư vùng lồm.

Tuy nhiên, việc xây dựng các phương án đấu giá và xác định giá khởi điểm các Khu dân cư đến nay còn chậm, còn vướng về thủ tục pháp lý, chưa thực hiện bán đấu giá được, làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách cho thị xã.

Nhìn chung, UBND thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, UBND các xã, phường: Phổ Nhơn, Phổ Ninh đã quan tâm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát cho Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn nhất định chưa được khắc phục, đặc biệt là các vấn đề về sắp xếp cơ sở trường lớp học dôi dư; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng các phương án và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư trên địa bàn. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị được giám sát trong thời gian đến cần tiếp tục thực hiện các kiến nghị của đoàn giám sát.

Trên đây là kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã trong năm 2021. Kính báo cáo Thường trực HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND thị xã;
- Thành viên Ban KT-XH HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Trần Thị Kim Nhung

